
การตอบคำถามนักลงทุนในงาน Opportunity Day Year End 2022 วันที่ 1 มีนาคม 2566 
 

1. คำถาม : Vehicle per day ของ Feb 2023 เป็นเท่าไหร่ครับ 

ตอบ :  ปริมาณจราจรเฉลี่ยเดือนของดือน กพ ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 110,000 คันต่อวัน (VpD) 
ทั้งนี้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลได้จากเวบไซต์ของบริษัทได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ 
https://www.tollway.co.th/th/investor-relations/financial-information/traffic-volume 
 

2. คำถาม : เป้าปีนี้จะถึง 120,000 คันต่อวันหรือไม่ 
ราคาเฉลี่ยต่อคันจะเป็นเท่าไร 
ตอบ : บริษัทฯ คาดการณ์ปริมาณการจราจรเฉลี่ยอยู่ที่ 110,000 คันต่อวันจากปริมาณที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงนี้ ซึ่งปริมาณจราจรที่ต้องติดตามคือ ปริมาณจราจรจากสนามบินดอนเมือง ที่ต้องติดตามว่า
สายการบินนานาชาติ จะกลับมาใช้สนามบินดอนเมืองเมื่อใด  โดยแนวโน้มขณะนี้ สนามบินสุวรรณ
ภูมิเริ่มหนาแน่น ซึ่งคาดการณแ์นวโน้มจะขยายเที่ยวบินมาที่ดอนเมือง 
 

3. คำถาม : ปี 2566 ที่เราตั้งเป้ารายได้เติบโต 30% มาจากปัจจัยหนุนอะไรบ้างคะ 
ตอบ : ปัจจัยหนุนส่วนอื่นๆ ก็เกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และกิจกรรมการเดินทางที่ ขณะนี้ 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกๆ เดือน 
 

4. คำถาม : ปี 2566 เรามีแผนเข้าร่วมประมูลกี่โครงการ...โครงการอะไรบ้างคะ 
ตอบ :  แผนการเข้าร่วมในการประมูลปีนี้จะประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงรังสิต – 

บางปะอิน (M5) ระยะทาง 22 Km มูลค่า 39,956 ล้านบาท 

 2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (M82) ระยะทาง 25 

Km มูลค่า 45,730 ล้านบาท  

3) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตองจังหวัดภูเก็ตระยะทาง 4 Km มูลค่า 8,862 ล้าน

บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอการประมูล โดยมีกำหนดการยื่นซองในวันที่ 7 

เมษายน 2566 

 

5. คำถาม : ค่า Admin Expense ที่พุ่งสูงใน Q4 เกิดจากอะไร 
ตอบ : ใน Q4 ปี 2565 ค่าใช้จ่าย Admin Expense ที่ปรับเพิ่มสูงมาจาก ผลตอบแทนพนักงานซึ่ง
เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับก่อนสถานการณ์ Covid -19 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศของ
ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 



เพื่อตอบแทนให้กับลูกค้าที่ใช้บริการผ่านทางและสร้างความผูกพันกับบริษัทฯ ในโครงการต่างๆ 
หลายโครงการ เช่น Tollway Lucky Way โดยเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับลูกค้าเป็นประจำทุกปีก่อน
สถานการณ ์Covid-19 
 

6. คำถาม : ถ้าประมูลได้ แต่ละสายต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร จะนำเงินมาจากไหน 
ตอบ :  เงินลงทุนเป็นไปตามที่ภาครัฐได้ประกาศ ทั้งนี้บริษัทฯต้องพิจารณาเงื่อนไขการประมูลตาม
รูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมการลงทุนของโครงการนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบ PPP Net cost  
Gross Cost หรือ Modified Gross Cost  โดยแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการลงทุน ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ และต้นทุนทางการเงินที่สามารถแข่งขันได้ 
 


